

● เห็นชอบเสียที! “ปลากัด” สัตว์น้ำประจำชาติ ทฤษฎีสร้างมูลค่าเพิ่มกระทึ่ม

กรม.ไฟเขียว “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ชูเอกลักษณ์โดดเด่น สะท้อน
ความเป็นไทย ชื่นช้อยคล้ายคนไทยที่รักและหวงแหนชาติ

นายกฤษฎา บุญราชรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในระดับสากล

เปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่
ผ่านมาให้ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม
ประมงเสนอ หลังจากมีการผลักดันเรื่องดังกล่าว
มาปี โดยที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 มีมติเห็นชอบให้ปลากัด
เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ต่อมาในการประชุมคณะ
กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 มีมติให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำ
ประจำชาติและการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2562
มีมติให้ปลากัดไทยเป็นปลาประจำชาติ จากนั้นได้
ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.เป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

สำหรับประเด็นสำคัญที่เสนอให้ปลากัดเป็น
สัตว์น้ำประจำชาติ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1.ด้าน
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เนื่องจากคนไทย
รู้จักคุ้นเคย และมีความผูกพันกับปลากัดมาตั้งแต่
โบราณ โดยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนจากกระทรวง
วัฒนธรรมที่ประกาศขึ้นทะเบียนให้ปลากัดเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี 2556

2.ด้านความเป็นเจ้าของและความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยปลากัดไทย ที่เสนอให้เป็นสัตว์น้ำ
ประจำชาติมีชื่อว่า Beta splendens ชื่อสามัญ
“Siamese Fighting Fish” หรือ “Siamese
Betta” ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นสาย
พันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และได้รับการยอมรับ

และ 3.ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะ
ด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและการสร้างนวัตกรรม
ด้านการเพาะพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์
และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันไทยส่งออกปลากัดไทยไปต่างประเทศกว่า
95 ประเทศ โดยช่วงระหว่างปี 2556-2560 ไทย
มีการส่งออกปลากัดประมาณ 20.85 ล้านตัวต่อปี
มูลค่าไม่ต่ำกว่า 115.45 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

“ปลากัดไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้ซึ่งนับเป็น
สัตว์น้ำเพียงชนิดเดียวของไทยที่มีลักษณะดังกล่าว เหมาะกับการเป็นสัตว์
น้ำประจำชาติเนื่องจากคล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและหวงแหนชาติ
ปกป้องแผ่นดินจากข้าศึก ผู้รบอย่างกล้าหาญ ซึ่งแม้จะมีลักษณะดุร้าย แต่
ในยามสงบกลับอ่อนโยน นุ่มนวลสอดคล้องกับนิสัยคนไทย เหมือนส่วนหนึ่ง
ของเนื้อเพลงชาติ ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด”

ปัจจุบันมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเลี้ยงปลากัดกับกรมประมง 1,500 ราย
และมีผู้ที่เลี้ยงรายย่อยที่ขึ้นขอการเลี้ยงปลากัดไทยกว่า 100,000 รายเนื่องจาก
ปลากัดไทยสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคง รวมทั้งมีการเพาะเลี้ยงปลากัดเพื่อ
เอาไว้กีดแข่งขันเป็นกีฬา หรือนิยมเลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน
มอมเป็นของขวัญในวันพิเศษ รวมทั้งสามารถนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของ
ไทย และนำไปใช้ประกอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสะท้อนความ
เป็นไทยได้

“ในอนาคตกระทรวงเกษตรฯ จะผลักดันเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ปลากัดไทยมากขึ้น อาทิ การค้าออนไลน์ การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่สนับสนุนระบบการขนส่งปลากัดภายใน
ประเทศผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความรวดเร็วและมีความปลอดภัยไป
จนถึงมือลูกค้า ตลอดจนร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ
ปลากัดไทย”.